

เสียงประชาชน ขมประชานิยม

“ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะนำเสนอโยบายของภาคประชาชนคือ ช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะระหว่างมีอำนาจ พรรคการเมืองจะไม่ค่อยฟัง ฉะนั้นช่วงรอยต่อเช่นนี้เป็นช่วงที่หน้าต่างโอกาสเปิด.....

ประเทศไทยเคยชินกับการเสนอโยบายต่อผู้มีอำนาจแต่ฝรั่งจะเสนอโยบายต่อสาธารณะ (Public) โดยเมื่อเอาความรู้ขึ้นไปให้สังคมเคลื่อนไหวแล้วนักการเมืองก็จะตอบสนองเอง”



• จอน อึ้งการณิ

• ศ.น.พ.ประเวศ วะสี

• สักดิ์ อึ้งภาสัย

เป็นคำกล่าวของ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในโอกาสที่ องค์การวิชาชีพสื่อร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกันสะท้อนแนวทางแก้ปัญหาชาติ ผ่านระบบการเลือกตั้ง ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 23 ธันวาคมนี้

+ แนวทางสร้างชาติ

การนำเสนอโยบายสร้างชาติ ครั้งนี้ เป็นการตกผลึกจากปัญหาในอดีต และมองไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต ประกอบด้วย 1. คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน มุ่งเน้นสร้างสวัสดิการการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีผ่าน 3 กองทุนสวัสดิการคือ กองทุนสวัสดิการเพื่อการชราภาพ เนื่องจากอีก 10 ปีข้างหน้าผู้สูงอายุของไทยจะ

เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 26% ของประชากรวัยทำงาน

ด้วยเหตุนี้การสร้างหลักประกันรายได้ให้ผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทางภาครัฐต้องเร่งจัดการโดยเร็ว ไม่ใช่อาศัยเพียงระบบสงเคราะห์ในรูปแบบเบี้ยยังชีพเพียง 500 บาทต่อเดือนให้กับผู้สูงอายุ เท่านั้น

2. พัฒนาพลังปัญญาของชาติสร้างชุมชน

ปัญญาฐานความรู้ให้กับประเทศ ผ่าน 3 นโยบายคือ 1. สร้างหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์เรียนรู้ในทุกลำดับ 76,000 หมู่บ้าน 7,600 ตำบลทั่วประเทศ 2. จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ กองทุนจะมีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้มีจำนวนและคุณภาพมากขึ้น 2. สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาสื่อและฝึกอบรมศักยภาพสื่อ 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมในการเฝ้าระวังสื่อ

และการผลิตสื่อ 4. สนับสนุนให้เกิดช่องทางโทรทัศน์ และวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว

3. สร้างระบบโดยสาธารณะนโยบายเรื่องระบบสาธารณะปลอดภัยนับเป็นตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่มีฐานวิชาการเชื่อเชิญให้สังคมและภาคการเมืองเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ

ลงอย่างน้อย 800 ครั้งต่อปี ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาท

และ 4. คนไทยต้องไม่หิว เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาปากท้องประชาชนโดยรูปธรรมที่สามารถทำได้ คือ ยางพารา สร้างเศรษฐกิจประเทศ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก โดยแต่ละปีสามารถผลิตได้มากถึง 3 ล้านตัน คิดเป็น 37% ของการผลิตมวลรวมของโลกมีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางพารามากถึง 6 ล้านคนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบแปรรูปประมาณ 90% ของปริมาณการผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพียง 10% ทั้งที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีมูลค่าสูงมาก เช่นในปี 2547 มีการส่งออกยางดิบร้อยละ 90 คิดเป็นมูลค่า 136,000 ล้านบาท ขณะที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพียงร้อยละ 10 สามารถสร้างมูลค่าได้มากถึง 124,500 ล้านบาท

+ ขอรัฐสวัสดิการ

นอกจากนั้น “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สำรวจความเห็นของแกนนำจากภาคประชาสังคมและนักวิชาการ เพื่อสะท้อนมุมมองเสนอต่อภาคการเมือง โดยนายจอน อึ้งภากรณ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สะท้อนความเห็นที่ นักการเมือง หรือ

รัฐบาลชุดใหม่ ควรส่งเสริมประชาชนในทุกด้าน ประเด็นสำคัญควรเน้นที่ระบบสวัสดิการทั้งระบบ หรือสวัสดิการที่เป็นองค์รวม ที่จำเป็นสำหรับชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น เด็กที่ขาดพ่อแม่ต้องได้รับการดูแลจากรัฐ ประชาชนมีหลักประกันรายได้ขั้นต่ำ ประชาชนคนยากจนต้องได้รับทุนเรียนฟรี ได้รับการดูแลสุขภาพฟรี คนชราต้องมีบ้านอยู่ทุกคน เกษตรกรรายย่อยต้องมีรายได้เป็นของตนเอง ต้องจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าจากคนรวย

“สิ่งที่ผมเสนอผมไม่เคยคาดหวังจากนักการเมือง และไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาชาติอย่างแท้จริง”

+ กทวท.ม.ความมั่นคง

นายไพโรจน์ พลเพชร จากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า สิ่งที่พรรคการเมืองควรทำทันทีมี 3 ประเด็น คือ ยกเลิกกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพยายามผลักดัน เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เพราะจะเป็นกฎหมายที่บั่นทอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้านและให้ทบทวนกฎหมายอย่างน้อย 3 ฉบับ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ

▶ อ่านต่อหน้า 50

+ เสียงประชาชน

กฎหมายที่รวมศูนย์การจัดการน้ำ ที่จะมีผลทำให้น้ำราคาสูงขึ้น กฎหมายป่าชุมชนที่ตัดสิทธิ 1,000 ชุมชนที่ทำป่า และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินฉบับแก้ไขปรับปรุงให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถย้ายคนออกจากพื้นที่ไหนก็ได้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐสูงมาก ดังนั้นต้องทบทวน โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

+ ปาอดคว้นพิษจากโรงงาน

ขณะที่เสียงสะท้อนจากประชาชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คว้นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม นายสิทธิ อัจฉมาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษด้านอุตสาหกรรม รัฐต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยอง การจัดการปัญหาหมอกพิษ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเอาใจถึง ถูกนักการเมืองมองข้าม ส่วนใหญ่ให้ความสนใจนโยบายประชานิยม และปากท้องประชาชน ไม่ได้มองปัญหาในรายละเอียดและภาพกว้างที่เกิดขึ้นในขณะนี้

“ปัญหาหลัก คือ หนึ่ง การดูแลมลพิษในจังหวัดระยอง และภาคตะวันออก สอง การฟื้นฟูรักษาสีสิ่งแวดล้อม สาม กำหนดกรอบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ว่าด้วยการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดกรอบกติกาการแก้ไขปัญหาลูกร้อน

หากรัฐบาลชุดใหม่ นำวาระการแก้ไข ปัญหาหลักในมาตาพุดได้ จะมีผลต่อพื้นที่อื่นที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ที่สำคัญไม่มีแรงดันจากประชาชนในพื้นที่”

นี่คือเสียงสวรรค์ผ่านลงมาถึงนักรการ
เมือง !

สรุปความผิดและโทษการเลือกตั้ง ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550

ลักษณะความผิด	บทลงโทษ
1. จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือ งดเว้นการลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด (ม.53 วรรคหนึ่ง)	จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี (ม.137)
2. ปาฐะผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือปากลับ โดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ไปลงคะแนน (ม.55 วรรคหนึ่ง)	จำคุก 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี (ม.145)
3. เปิดเผยผลการสำรวจและความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 7 วันก่อน วันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดลงคะแนน (ม.150)	จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (ม.150)
4. เล่นหรือจัดให้เล่นการพนันขึ้นต่อใดๆเกี่ยวกับผลการ เลือกตั้ง (ม.156)	จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง 5 ปี (ม.156)



ที่มา : รวบรวมจากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)